

บัญชีรายละเอียดการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับ	ระดับผลการประเมิน
๑	นางสาวจินดา จันทร์พิทักษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
๒	นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๓	นายศักดิ์คำ กรุณาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๔	นายไตรรงค์ คงดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๕	นางสาวเกศกานดา ศรีระชา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๖	นางสาวสุลาวัล ถนนทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๗	นายมนูญ พลายชุม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๘	นางชอนกลีน โสมจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๙	นางศรีัญญา ทองนอก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๐	นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเอน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๑	นายสายันท์ มีแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๒	นางสาวโสภิต ขวัญแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๓	นายนิรุจน์ ชุมขุน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๔	นางยุพดี ช่วยคง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๕	นางศุภราภรณ์ บัวจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีเด่น
๑๖	นางสาวประภัสสร ศรีสงคราม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๗	นางชนัดดา ศรีสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๑๘	นางสาวมนัสยา รวมพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น
๑๙	นางจิระพร ชูทรานนท์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๐	นางบุญจิรา คงด้วง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น
๒๑	นางสาวนลินทิพย์ สมหมาย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๒	นางสาวจาไมพร ศรีเทพ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๓	นางฐิตาภรณ์ ณ พัทลุง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๔	นางสาวพรศรี บุญเต็ม	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๕	นางสาวรจนา พรหมรักษ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๖	นางสาวอมรรัตน์ ข้องจิตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๗	นางสาวกรรณิการ์ เพ็ชรฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๘	นายวิรัตน์ ขุนพิบาล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 รอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเข็ญใหญ่ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๒๙	นางสาวอุษุตา ภิรมย์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๓๐	นางสาวชุติมณฑน์ เจริญไกร	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๓๑	นางจิราภา จันท์หลี่	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๓๒	นางสาวสุกัญญา จันท์ทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๓	นางหทัยทิพย์ สมใจ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๔	นางสาวนิชาภา นวลเยี่ยม	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๓๕	นางสาวปลายฟ้า เส็งสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก